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รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจำปี 2568 
ของ 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 
 

 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญ   
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ช้ัน 17 เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชมุบรษิัท 

1. ผศ.ดร.พญ.สมพร  หาญพาณิชย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน 
กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร    

2. ศ.ดร.นพ.เฉลิม  หาญพาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  
และประธานกรรมการบรหิาร 

3. พญ.พรลักษณ์  หาญพาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน  
กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบตัิการ 

4. คุณกันตพร  หาญพาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร  
   และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด  

5. คุณพรสุดา  หาญพาณิชย์, C.P.S.  ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน  
กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน  

6. คุณพินิจ  หาญพาณิชย์  ตำแหน่ง กรรมการ 
7. คุณวรวีร์  เกียรตินิยมศักดิ ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน  

กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เลขานุการบรษิัท และ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญช ี

8. นพ.สุรพันธ์   ทวีวิกยการ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
   เกษมราษฎร์ อินเตอรเ์นช่ันแนล รัตนาธิเบศร์ 

9. รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
10. คุณศิริพงษ์  สมบัติศิร ิ  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

   สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
11. ศ.(พิเศษ) พิภพ  วีระพงษ ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12. นพ.ธวัช  สุนทราจารย์  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   ค่าตอบแทน  
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รายช่ือคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดแูลกิจการและบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการด้านความย่ังยืนฯ) ที่เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมบรษิัท  

1. นางสายฝน  ชัยมงคล 
2. นางสาวอัญชลี เก่งกิจการ 
3. นางสาววิมลมาลย์ กฤษณะกลิน 

รายช่ือผู้สอบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. นางสาววิไลวรรณ        ผลประเสริฐ 
2. นางสาวหทัยกร เจริญเสถียร 

รายชื ่อผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ ที ่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. นางสาวดวงกมล เสงี่ยมพงษ ์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. นางสาวรักษิณา             พรหมโชติ 

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น. 
ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ โดยมีนายภูเพชร วัชรสุรกุล 

ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม
ทั้งส้ิน 828 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 1,836,464,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6428 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 
(หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งส้ิน 2,493,747,984 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษทั จากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม 12 ท่านจากทั้งหมด 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตลอดจนแนะนำคณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน ผู้สอบบัญชีภายนอก 2 ท่าน ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก 1 
ท่าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 1 ท่าน และบริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซ่ึง
เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) หลังจากนั้นพิธีกรจึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นตามหลัก
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกภาพวีดีโอและเสียงตลอดการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อใช้เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท  

ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Care the bear ซึ่งเป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื ่อลด
พฤติกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดประชุม ได้แก ่

1. ดำเนินการจัดประชุมผ่านรูปแบบ E-AGM เพื่อลดการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการใช้กระดาษ 

รวมไปถึง เพิ่มช่องทางสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลังจากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงลำดับการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน สิทธิในการแจ้งข้อเสนอแนะ และการตั้งข้อ

ซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะดำเนินเรียงตามวาระ ที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีทั้งหมด 8 
วาระ ซึ่งครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอแจ้งขั้นตอนการลงคะแนน การแจ้งข้อเสนอแนะ และตั้งข้อ
ซักถามดังนี้ 
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วิธีการถามคำถามของผู้เข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM 

1. หากผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็น ข้อซักถามที่เก่ียวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ยกมือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นพิธีกรจะเป็น
ผู้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อซักถาม โดยต้องกล่าวระบุว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ 

ในส่วนของวิธีการถามคำถาม ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สามารถถามคำถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

1.1 การสอบถามโดยการพูด โดยต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น 
(Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ในการถามคำถามแต่ละ
ครั้งให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อ
ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อสอบถามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม
เอามือลง (Lower Hand) 

1.2  การสอบถามโดยการพิมพ ์โดยให้ไปที่เมนู Q&A ในหน้าต่าง E-Meeting จะมีเครื่องมือขึ้นมา ให้พิมพ์คำถาม 
จากนั้นกด Enter เพื่อส่งให้กับบริษัท และในการถามคำถามแต่ละครั้งให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามา
ด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชมุให้
ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นพิธีกรจะนำข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวแก่กรรมการเพื่อให้กรรมการตอบข้อ
ซักถามนั้น ๆ ต่อไป 

และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ให้แสดงความคิดเห็น
หรือซักถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม 

วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM 

1. การลงคะแนนเสียงจะนับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ประธานหรือกรรมการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน 

2. ในแต่ละวาระผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะต้องทำ
การลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีก
ครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม ่ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน
สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือ
เปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากไม่ได้ลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม
ต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

4. สำหรับวาระที่ 5 ซ่ึงเป็นการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การลงคะแนน
เสียงในวาระดังกล่าวจะนับคะแนนเสียงโดยวิธี 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยจะแจ้งช่ือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระทีละท่าน และให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ โดยได้แจ้งข่าวสาร 
หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 
2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ 

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีทั้งหมด 8 วาระ จากนั้นประธาน
ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพรวมบริษัท 

• บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรจาก
บริษัทเดิมที่ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค มาตั้งแต่ปี 2527 

• ต่อมาในปี 2547 บริษัทได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 950 ล้านบาท ปัจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 2,493.75 ล้านบาท 

• โดยปัจจุบัน บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือ ทั้งหมด 15 แห่ง โพลีคลินิก 2 แห่ง และคลินิกเฉพาะทางมะเร็งรังสี
รักษา 1 แห่ง ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 1 แห่ง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
อินเตอร์เนชั ่นแนล 3 แห่ง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 10 แห่ง คลินิกเฉพาะทางมะเร็งรังสีรักษา 1 แห่ง 
โรงพยาบาลการุญเวช 1 แห่ง รวมมีจำนวนห้องตรวจ 684 ห้อง และมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 2,323 เตียง เพื่อ
ให้บริการกลุ ่มลูกค้า ตั ้งแต่กลุ ่มลูกค้าเงินสดทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนลูกค้าในโครงการ
ประกันสังคม 

ความสามารถในการให้บรกิาร 

• บริษัทพร้อมให้บริการด้วยแพทย์จำนวน 1,858 ราย พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 3,790 ราย และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 3,264 ราย 

• โดยในปี 2567 บริษัทให้บริการผู้ป่วยรวมกว่า 4.1 ล้านราย มีรายได้จากผู้ป่วยทั่วไป 67.7% และผู้ป่วยใน
โครงการประกันสังคม 32.3% ซ่ึงเป็นผู้ป่วยทั่วไป 26.9% และผู้ป่วยประกันสังคม 73.1% 

• นอกจากนี้ในปี 2567 บริษัทยังให้บริการผู้ป่วยต่างชาติรวมกว่า 1.5 แสนราย สร้างรายได้เป็นสัดส่วน 14.5% 
ของรายได้รวมทั้งหมด 

สรุปพัฒนาการที่สำคัญ ประจำปี 2567 

เดือน เหตุการณ์สำคัญ 

เดือนมกราคม - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล อรัญประเทศ เปิดบรกิารศูนย์ 
Kasemrad Aesthetic Center 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน ได้รับรองมาตรฐานสากล Joint Commission 
International (JCI)  

- โรงพยาบาลเวิลด์เมดคิอล เปดิใหบ้ริการศูนย์ WMC New Frontier Cancer Center 

เดือนกุมภาพันธ ์ - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมกับ บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด เปิดให้บริการ
ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุครบวงจร สาขาบางบัวทอง 

เดือนมีนาคม - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ เพิ่มจำนวนเตียงจด
ทะเบียนจาก 51 เตียงเป็น 110 เตียง 

- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ขยายความสามารถในการให้บริการด้วยการเพิ่มเตียงจด
ทะเบียนจาก 150 เตียงเป็น 160 เตียงเพื่อรองรับการเติบโตของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิ
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เดือน เหตุการณ์สำคัญ 

เดือนเมษายน - บริษัทจัดตั้งบริษัท บางกอก เชน เดนทัล จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท
และบริษัท เดนทัล แฟคทอรี่ จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  60 และ 40 
ตามลำดับ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 

เดือนพฤษภาคม - บริษัทซื้อที่ดินขนาดประมาณ 30 ไร ่ราคา 180 ล้านบาท ในตัวเมืองระยอง ใกล้นิคม
มาบตาพุดและนิคมผาแดงที ่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก  เพื ่อขยายเป็น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ระยอง 

- บริษัทลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการศูนย์
การจัดเก็บเซลล์เพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์และเซลล์ภูมิคุ้มกัน  

เดือนกรกฎาคม - เกษมราษฎร์ พลาสติก เซอเจอรี่ จับมือกับ สมาคมแพทย์ศัลยกรรมความงามเกาหลี 
หรือ KCCS เพื่อยกระดับบมาตรฐานการบริการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการแพทย์ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานระดับสากล ให้บริการสองสาขา ได้แก่ 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล รัตนาธิเบศร์ 

เดือนสิงหาคม - บริษทัเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี ซ่ึง
ถือเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษาแห่งแรกในจงัหวัดนนทบุรี ที่มี
บริการด้านรังสีรักษาครบวงจร ดว้ยเครื่องมือที่ทันสมัยทั้งกระบวนการรักษา อาทิ 
เครื่องจำลองการรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเรง่อนุภาคพลังงานสูง 

รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 เรียบร้อยแล้ว 

เดือนพฤศจิกายน - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี 
เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยเพิ่มจำนวนห้องตรวจ 
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง การปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน และเพิ่มพื้นที่การให้บริการ
ผู้ป่วยนอก 

เดือนธันวาคม - โรงพยาบาลเวิลด์เมดคิอล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Moe Tree Hospital 
เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อขยายสาขา และยกระดับการรักษาพร้อมส่งต่อผู้ป่วย
มะเร็งของ WMC New Frontier Cancer Center 

- โรงพยาบาลยังได้ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกับ Aasandha Company LTD บรษิัท
ร่วมทุนระหว่างรัฐบาลของประเทศมัลดีฟส์ เพื่อให้ Aasandha สามารถส่งต่อผู้ป่วย
โรคซับซ้อนสูง ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลเวิลด์
เมดิคอล 

รางวัลและการรบัรองของบรษิัทปี 2567 

ด้านการดำเนินงานโรงพยาบาล 

• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
สำนักงานประกันสังคมด้านสนับสนุนการบริหารงาน ประจำปี 2567 จากสำนักงานประกันสังคม 

• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านอาชีวอนามัย 
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• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงานระดับประเทศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน 

ด้านบรรษัทภิบาลและอันดบัเครดิตองค์กร 

• บริษัทได้รับการรับรอง SET ESG Ratings ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “AA” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่สองติดต่อกัน  

• บริษัทได้รับการจัดอันดับในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสถาบันไทยพัฒน์ 

• บริษัทได้เข้าร่วมการประเมิน FTSE Russel และได้รับคะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน  

• บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรในระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จาก TRIS Rating 

• บริษัทได้รับการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ”  

• บริษัทได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือ AGM Checklist 2567 

• บริษัท เข้ารับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน 
ประจำปี 2567 จากสถาบันไทยพัฒน์ 

• บริษัทได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภท Outstanding Investor Relations Awardsประจำป ี2567 
ในงาน SET Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• บริษัทได้รับรางวัล Outstanding CEO, Outstanding CFO และ Outstanding IR awards ในงาน IAA Award จาก
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 

• บร ิษ ัทได ้ร ับรางว ัล Corporate Excellence Award ประจำป ี  2567 ในหมวดอ ุตสาหกรรม Healthcare, 
Pharmaceutical & Biotechnology จากงาน Asia Pacific Enterprise Awards 

รางวัลด้านบุคลากรตน้แบบของผู้บริหาร 

• ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับมอบรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า” 

• ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับพระราชทานรางวัล
แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี และรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2567 จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

• พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คว้ารางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ ดีเด่น 
ด้านการบริหาร ประจำปี 2567 จากสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• คุณกันตพร หาญพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เข้ารับมอบรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol 
University Young Alumni Awards 

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2567  

• ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 11,832.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2566 โดยในปี 2567 บริษัทมีการเติบโต
รายได้จากของผู้ป่วยนอกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รายได้ผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้น 9.9% จากปีก่อนหน้า จากการ
เปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง การเติบโตของโรงพยาบาลแห่งใหม่ รวมถึงรายได้จากบริการใหม่ ด้านความงาม
และผิวพรรณเกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอร์รี ่ (KPS) และการให้บริการตรวจสุขภาพและรถทันตกรรม
เคลื่อนที่  

• รายได้จากประกันสังคม เพิ่มขึ้น 1.0% จากปีก่อนหน้า โดยจำนวนผู้ป่วยโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้น 1.7% 
จากปีก่อนหน้า และการให้บริการรักษาหัตถการ 5 โรคซับซ้อน การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจการนอน
หลับ และการให้บริการตรวจสุขภาพและรถทันตกรรมเคลื่อนที่  
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• ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทมีรายการปรับปรุงจำนวน 244.8 ล้านบาทจาก ผลกระทบจากการปรับลดอัตราค่าบริการ
กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน (RW>2) และผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล เวียงจันทน์ ซ่ึงหากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทจะมีรายได้รวม 12,077.2 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 2.0%  

• บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 
เท่ากับ 2,708.7 ล้านบาท. ลดลง 6.71% จากปีก่อนหน้า โดยมี อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทกอ่นหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ที่ 22.9% ทั้งนี้หากไม่รวมรายการปรับปรุง 
บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 
เท่ากับ 2,953.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ที่ 24.5% ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย 

• และมีกำไรสุทธิที่ 1,282.4 ล้านบาท ลดลง 8.82% จากปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 11.7% กรณีไม่
รวมรายการปรับปรุง บริษัทจะมีกำไรสุทธิที่ 1,411.3 ล้านบาท ใกล้เคียงกับจากปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรสุทธิ
เท่ากับ 11.7% % ซ่ึงใกล้เคียงกับปี 2566 เช่นกัน 

รายได้ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล แยกตามกลุม่โรงพยาบาล 

• รายได้จากการบริการโรงพยาบาลมีจำนวน 11,725.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2566 โดยการกระจายรายได้ตาม
กลุ่มโรงพยาบาล มีสัดส่วนดังนี้  

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ มีสัดส่วน 66.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.1% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าเกษมราษฎร์จะ
เป็นกลุ่มโรงพยาบาลหลักที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราค่าบริการกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน แต่
รายได้ยังคงเติบโตจากกลุ่มผู ้ป่วยเงินสด โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก รวมไปถึงการเพิ่มขึ ้นของจำนวน
ผู้ประกันตน และการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีสัดส่วน 19.8% เพิ่มขึ้น 14.9% จากปีก่อนหน้า จากการ
ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลใหม่ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล เวียงจันทน์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล อรัญประเทศ รวมไปถึง
ผลประกอบการที่ดีขึ้นของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล รัตนาธิเบศร์ 

- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 10.4% ลดลง 26.5% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลคูเวตในการส่งคนไข้ออกมารักษานอกประเทศ อย่างไรก็ตามรายได้
จากคนไทยและคนไข้ต่างชาติชาติอ่ืนๆ ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

- โรงพยาบาลการุญเวช มีสัดส่วน 3.1% ลดลง 6.5% จากปีก่อนหน้า เนื ่องจากมีการบันทึกรายได้ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษา โควิด-19 ซ่ึงบริษัทมีการปรับปรุงรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเงื่อนไข 
อย่างไรก็ตามการให้บริการตามปกติของโรงพยาบาลยังคงเติบโตได้ดี 

รายได้ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล แยกตามกลุม่โรงพยาบาล และประเภทผู้ป่วย 

• สำหรับรายได้แบ่งตามประเภทคนไข้และอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- รายได้จากผู้ป่วยนอกทั่วไปมีสัดส่วนรายได้ 37.8% เพิ่มขึ้น 9.9% จากปีก่อนหน้า จากการการเติบโต

ของผู้ป่วยนอกชาวไทยจากการให้บริการของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางต่างๆ ของโรงพยาบาลในเครือ 
รวมถึงการให้บริการโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และการเติบโตของรายได้จากโรงพยาบาลแห่ง
ใหม ่

- รายได้ผู้ป่วยในทั่วไปมีสัดส่วนรายได้ 29.9% ลดลง 11.3% จากปีก่อนหน้า จากผลกระทบของการ
หายไปของคนไข้คูเวต 
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- รายได้คนไข้ประกันสังคมมีสัดส่วนรายได้ 33.21% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.0% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากปี 
2567 มีการบันทึกรายการพิเศษ 2 ครั้งเป็นจำนวน (244.8) ล้านบาท อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานปกติ
ของผู้ป่วยประกันสังคมยังคงเติบโตจากจำนวนผู้ประกันตนที่มากขึ้น การให้บริการด้านต่างๆ ตาม
นโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ประกาศไปในช่วงต้นปี 2567 และรายได้ของผู้ป่วยประกันสังคมที่ใช้สิทธิ
ร่วมหรือ SC+ 

ผลประกอบการทางการเงนิของบริษัท 5 ปีที่ผ่านมา 

• บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.6% ต่อปี  

• บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย  (EBITDA) 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.8% ต่อปี   

• กำไรสุทธิ 5 ปี ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.8% ต่อปี  

• อัตราส่วนการทำกำไรอ่ืน ๆ มีดังนี้  
- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.3%  
- กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.5% 
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 10.0% 
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 9.7%  

การบริหาร และการจัดการโครงสร้างทางการเงินของบริษัท 

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 17,988.0 ล้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย โดยแบ่งเป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 77.3% ส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 8.8% ส่วนของเจ้าหนี้การค้า 4.4% และส่วนหนี้สินอื่น ๆ 
9.5%  

• บริษัทมีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงมาอยู่ที่ 0.24 เท่า และมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.06 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงที่ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ 
สถาบันการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

• สำหรับงบกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2,183.1 ล้าน
บาท โดยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,577.7 ล้านบาท (จากการซื้อสินทรัพย์ 2 รายการ 
หอพักโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี และ ที่ดินจ.สมุทรปราการ) กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหา
เงินจำนวน 1,927.6 ล้านบาท (จากการชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หุ้นกู้ การจ่ายต้นทุนทางการเงิน และการ
จ่ายเงินปันผล) และกระแสเงินสดจากผลกำไรจากยอดสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน จำนวน 29.4 ล้านบาท 
ส่งผลให้บริษัทมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,345.4 ล้านบาท 

• โดยกระแสเงินสดดังกล่าวส่วนหนึ่งบริษัทจะใช้ในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายซึ่งจะชำระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
40 ของกำไรสุทธิส่วนของบริษัท โดยครั้งนี้บริษัทจะเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ที่
อัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วที่อัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อเดือนกันยายน 
2567 จึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือที่อัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงินจำนวน 698.25 ล้านบาท โดยกำหนดวัน
กำหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พ.ค. 2568 และจะชำระในวันที่ 23 พ.ค. 2568 โดยรายละเอียดจะ
เสนอเพื่อขออนุมัติ ในวาระที่ 4 ของการประชุม 
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แนวโน้มธรุกิจในปี 2568 
บริษัทจะมีแผนในสำหรับปี 2568 ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  
1. การเติบโตของโรงพยาบาลใหม่ท้ัง 3 แห่ง 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ  
- โรงพยาบาลเปิดให้บริการในป ี2563 และในปี 2567 มีรายได้ 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.2% จากปีก่อนหนา้ 

และมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื ่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
(EBITDA) 26.4 ล้านบาท สำหรับปี 2568 คาดว่าโรงนี้จะมีกำไรสุทธิเป็นบวกได้ ผ่านการเน้นการขยาย
ฐานผู้ป่วยจากการรับส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ และผู้ป่วยกัมพูชา รวมถึงขยายเครือข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
คลินิก และโรงพยาบาลที่นอกเหนือจังหวัดปอยเปต ประเทศกัมพูชา 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์  
- เปิดให้บริการปี 2564 เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกในสปป. ลาว สามารถให้บริการใน

ระดับ tertiary care ได้ ในปี 2567 มีรายได้ 352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.5% yoy และมกีำไรจากการดำเนินงาน
ของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 42 ล้านบาท  

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี  
- เปิดให้บริการปี 2564 ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม 304 ให้บริการทั้งผู้ป่วยเงินสดและประกันสังคมใน

ปี 2567 มีรายได้ 191.9 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (29.2) ล้านบาท  

2. การยกระดับ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี เป็น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี 
- สำหรับโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี บริษัทได้ทำการยกระดับให้เป็นเกษมราษฎร์ ปทุมธานี ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารแห่งเดิม และเปิดให้บริการอาคารแห่งใหม่ ซ่ึง
มีเตียงจดทะเบียนรวม 200 เตียง และห้องตรวจ 62 ห้อง พร้อมด้วยศูนย์การแพทย์ใหม่ที่ได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากผู้ป่วย เห็นได้ว่าผู้ประกันตนเริ่มกลับเข้ามาลงทะเบียนกับโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 86,221 คน
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เป็น 89,188 คน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 

3. ผลประกอบการท่ีเติบโตขึ้นจากการให้บริการใหม่ของบริษัท 

- คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษา เกษมราษฎร์ อารี 
- เริ่มให้บริการในเดือนกันยายน 2567 ผลการดำเนินงาน 4 เดือนมีรายได้รวม 15.4 ล้านบาท และ มีกำไร

จากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  เป็นบวก
จำนวน 0.6 ล้านบาท  

- สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2568 จากการที่คลินิกผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 ส่งผลให้บริษัท
สามารถขยายการรักษาไปยังกลุ่มผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและผู้ป่วยบัตรทองได้ พร้อมด้วยทางคลินิกจะ
ขยายเวลาการให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการฉายแสงได้เพิ่มจาก 40 เคสเป็น 65 เคสต่อวัน รวมถึงการ
เพิ่มจำนวนแพทย์ นักฟิสิกส์ และพนักงาน สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย 

- ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมตกแต่ง เกษมราษฎร์ พลาสติก เซอร์เจอร์รี่ (KPS) 
- ให้บริการด้านผิวพรรณ และการศัลยกรรมความงาม ผ่านโรงพยาบาลในเครือ 2 สาขาได้แก่ โรงพยาบาล

เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ในปี 2567 มี
รายได้รวม 116.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2 เท่า  
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- สำหรับกลยุทธ์การเติบโตในปี 2568  เกษมราษฎร์ พลาสติก เซอเจอรี่ มีแผนขยายไปยัง 3 โรงพยาบาล 
ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 
รวมถึงการขยายฐานผู้รับบริการในสาขาเดิมให้มากย่ิงขึ้น 

- บริษัท บางกอก เชน เดนทัล จำกัด 
- ให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้บริษัท บางกอก เชน เดนทัล จำกัด ซ่ึงเป็นการขยายการให้บริการ

ด้วยการทำการตลาดเชิงรุก เน้นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน โรงเรียน และชุมชน ที่มีประชากร
จำนวนมาก ในปี 2567 บริษัทเริ่มให้บริการเดือนมิถุนายน ผลการดำเนินงาน 7 เดือน มีรายได้รวม 6.9 
ล้านบาท 

4. การปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล เพิ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและสิ่งอำนวยความสะดวก 

- ภาพรวมการปรับปรุงโรงพยาบาลปี 2567 
ในปี 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือหลายแห่งได้ปรับปรุงและขยายความสามารถในการให้บริการ อาทิ 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการศูนย์หัวใจครบวงจร การปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วนนอก 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ปรับปรุงพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก ห้องพักผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยวิกฤต 
(ICU) ห้องฉุกเฉิน และห้องเอกซเรย์  

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี ปรับปรุงอาคารแห่งใหม่ ให้บริการผู้ป่วยเงินสดประกอบไปด้วย ศูนย์
ทันตกรรมพรีเมี่ยม ศูนย์ตรวจสุขภาพ ห้องพักผู้ป่วยใน  

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น ศูนย์ไตเทียม 
ห้องปฏิบัติการ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ห้องพักผู้ป่วยใน และพื้นที่ผู้ป่วยนอก  รวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยี
เครื่องเอคโม่  ECMO  

- ภาพรวมการปรับปรุงโรงพยาบาลปี 2568 
ในปี 2568 บริษัทยังคงดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล การขยายพื้นที่การให้บริการ การเพิ่ม
เทคโนโลยีและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางใหม่ๆ ซ่ึงจะใช้เงินลงทุนทั้งหมด ประมาณ 840 ล้านบาท  

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี ปรับปรุงพื้นที่อาคารแห่งเดิม และอาคารแห่งใหม่ อาทิ หอผู้ป่วย
วิกฤต (ICU) พื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน และพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ประกันตนผู้ป่วยทั่วไป และ
หอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่จำนวน 3 ชั้น การตกแต่งภายในอาคาร พื้นที่
ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป แผนกฉุกเฉิน ศูนย์กุมารเวช ศูนย์ทันตกรรม และห้องพักผู้ป่วยใน  

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ก่อสร้างตึกใหม่เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วย
ประกันสังคม โดยแบ่งเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมถึงอาคารจอดรถ 700 คัน 

- การขยายโรงพยาบาลแห่งใหม่ 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ ขนาดประมาณ 268 เตียง งบลงทุนรวม 1,650 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่ม

ก่อสร้างได้ในปีนี้ และเปิดให้บริการช่วงต้นปี 2570  
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ระยอง ขนาด 200-250 เตียง ใช้งบลงทุนรวม 1,480 ล้านบาท ในปัจจุบันอยู่

ระหว่างออกแบบโรงพยาบาล และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2569 และเปิดให้บริการในปี 2571 
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ภาพรวมการดำเนินงานเพือ่ความยั่งยืนประจำปี 2567 
ในปทีี่ผ่านมา บรษิัทไดด้ำเนนิกิจกรรมด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ผา่นหลากหลายกิจกรรม สรุปได้ ดงันี้ 

• สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ และบรรษัทภิบาล  
- บริษทัมีรายได้รวม 11,832.4 ล้านบาท กำไรสุทธิที่เปน็ส่วนของบรษิัท 1,282.4 ล้านบาท ซ่ึงบรษิทัได้

ชำระภาษีให้กับรัฐบาลจำนวน 346.2 ล้านบาท ชำระเงนิปนัผลให้กบัผู้ถือหุน้ 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเปน็เงิน
จำนวน 997.50 ล้านบาท และชำระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานจำนวน 2,395.6 ล้านบาท 

- บริษทัได้รับคะแนน  “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน (CGR) 
- นอกจากนี้บรษิัทยงัมีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจรติ และการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงบริหาร

ให้การตอบรบัร้อยละ 100  
- บริษทัมีการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในท้องถิ่น จำนวน 1,842.7 ล้านบาท และมีความพึงพอใจจากผูใ้ช้บรกิาร

ร้อยละ 92.85  
• สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม 

- บริษทัมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 23,843.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์  
- บริษทัใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 56,728,311.05 กโิลวัตต์-ช่ัวโมง คิดเป็นการใช้พลงังาน

ต่อรายได้ 4,794.32 กิโลวัตต-์ช่ัวโมง/ล้านบาท 
- บริษทัมีการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน 2,658,022.1 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 4.68 ของ

การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 
- บริษทัมีการใช้น้ำมันและเชื้งเพลงิทั้งหมด 455,726.7 ลิตร คิดเป็นการใช้น้ำมันและเช้ืงเพลิงต่อรายได้ 

38.52 ลิตร/ล้านบาท และมีการใชน้้ำจากแหล่งต่างๆ รวม  700,867.00 ลูกบาศก์เมตร คิดเปน็การใช้นำ้ต่อ
รายได้ 59.2 ลูกบาศก์เมตร/ล้านบาท 

• สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านสังคม 
- บริษทัมีจำนวนพนักงานรวม 7,054 ราย แบ่งเป็นพนักงานชาย 17.72% และพนักงานหญิง 82.28%  
- บริษทัมีการอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นการอบรมเฉลี่ย 15.7 ช่ัวโมง/คน/ป ี
- บริษทั ไม่มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน ไม่มีการเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน และไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน  
- บริษทัมีโรงพยาบาลในเครือที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทัง้หมด 10 โรงพยาบาล 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก
วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ เป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินต่อที่ประชุม 

 นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์แถลงต่อที่ประชุมว่างบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ
และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและให้การรับรองอย่างไม่มีเงื ่อนไขแล้ว ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน รายงาน
ประจำปี 2567 หน้า 155-166 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2567 2566 เปลี่ยนแปลง 

งบฐานะการเงิน    
สินทรัพย์รวม 17,374.85 17,730.69 (2.01%) 
หนี้สินรวม 3,347.88 4,026.23 (16.85%) 
ส่วนของเจ้าของรวม 14,026.97 13,704.46 2.35%  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รายได้รวม 11,832.43 11,829.90  0.02% 
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 1,282.37 1,406.36  (8.82%) 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 1,330.24 1,395.94 (4.71%) 
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.51 0.56 (8.82%) 
งบกระแสเงินสด    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,677.09 4,183.10  
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,557.74) (918.71)  
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,927.64) (3,679.52)  
ผลกระทบจากการปรับปรุงภาวะเงินเฟ้อรุนแรง (29.40) N/A  
กระแสเงินสดลดลงสุทธิ (837.70) (415.13)  

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2567 2566 เปลี่ยนแปลง 

งบฐานะการเงิน    
สินทรัพย์รวม 13,208.74 13,607.61 (2.93%) 
หนี้สินรวม 1,943.15 2,673.80 (27.33%) 
ส่วนของเจ้าของรวม 11,265.59 10,933.82 3.03% 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รายได้รวม 7,672.59 7,611.38 0.80% 
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 1,254.45 1,628.25 (22.96%) 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 1,254.45 1,626.12 (22.86%) 
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.50 0.65 (22.96%) 
งบกระแสเงินสด    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,460.97 2,516.56  
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (263.47) (659.50)  
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,688.98) (2,383.60)  
กระแสเงินสดลดลงสุทธิ (491.47) (526.54)  

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตงิบ
การเงินสำหรับปีรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
ลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

วาระท่ี 2 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย งดออกเสียง 

จำนวน (เสียง) 1,879,269,825 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามวาระที่ 1 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เพิ่มจำนวน 4 ราย จำนวนหุ้นรวม 42,805,101 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม จึงมีจำนวน 832 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น
ทั้งสิ้น 1,879,269,825 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 2 เพิ่มขึ้น 

วาระท่ี 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายช่ือ
ผู้สอบบัญชีดังนี้ 

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ/หรือ 
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ 
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 

ผู้ซ่ึงเคยเป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2567 มีเพียง 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ กับกรรมการ และ/หรือ กับผู้บริหาร และ/
หรือ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด 

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 (โดยไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เปรียบเทียบกับปี 2565 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้  

หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2568 ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 
ค่าตรวจสอบงบประจำป ี 2,750,000 2,650,000 2,650,000 2,550,000 
ค่าสอบทานงบไตรมาส 450,000 450,000 450,000 450,000 

รวมบริษัท 3,200,000 3,100,000 3,100,000 3,000,000 
บริษทัย่อย 4,473,000 4,393,000 4,033,000 3,495,000 

รวมบริษัทและบรษิัทย่อย 7,673,000 7,493,000 7,133,000 6,495,000 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2567 เป็นจำนวน 180,000 บาท หรือ
อัตราร้อยละ 2.41 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่มี
รายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท ตามที่
เสนอ โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

วาระท่ี 3 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย งดออกเสียง 

จำนวน (เสียง) 1,857,824,150 21,445,675 0 0 
ร้อยละ 98.8588 1.1412 0.0000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 4,473,000 บาท 
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ เป็นผู้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม 

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์แถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมจำนวน 1,282.37 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,254.45 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและส ารองตาม
กฎหมายแลว้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานของบริษทั สภาพคล่องของ
บริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั ตามความเหมาะสม ดงันั้น ท่ีประชุม
คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2567 แก่ผูถื้อหุ้น เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 997.50 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 79.52 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในเดือนกนัยายน 2567 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 299.25 ลา้นบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 698.25 ลา้นบาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2568 

ซ่ึงเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด และเงินปันผลท่ีจ่ายเพ่ิมในจ านวนเงิน 
698.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.28 บาทในคร้ังน้ี จะจ่ายจากก าไรสุทธิของปี 2567 ซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีใน
อตัราร้อยละ 20 
หมายเหตุ  ส่วนเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปในเดือนกนัยายน 2567 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงิน 299.25 ลา้นบาทนั้น จ่ายจาก

ก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 

โดยบริษทัจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2568 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2568 

ปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายของบริษทัครบแลว้ตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีการจดัสรรส ารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติมในปี 2567 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2567 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ประจ าปี 2567 รวมอตัราหุ้นละ 0.40 บาท หรือ 
คิดเป็นจ านวนเงิน 997.50 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี  
2567 ไปแลว้เม่ือเดือนกนัยายน 2567 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 299.25 ลา้นบาท และบริษทัจะ
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 698.25 ลา้นบาท ซ่ึงเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2568 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2568 โดยรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

วาระท่ี 4 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย งดออกเสียง 

จำนวน (เสียง) 1,879,269,825 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภูเพชร วัชรสุรกุล เป็นผู้นำเสนอรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งต่อที่ประชุม 

นายภูเพชร วัชรสุรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก ่

ท่านที่ 1 ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์  ประธานกรรมการ 
 ท่านที่ 2 คุณวรวีร์   เกียรตินิยมศักดิ์  กรรมการ 

ท่านที่ 3  นพ.สุรพันธ์  ทวีวิกยการ  กรรมการ 
 ท่านที่ 4  ศ.(พิเศษ)พิภพ   วีระพงษ์   กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลาย
ของโครงสร้างของคณะกรรมการ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ พร้อมด้วยคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสม
ด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของ
บริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายช่ือบุคคลที่จะเสนอให้เป็นเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 
2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง  4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วย
กำหนดนโยบายติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ
บริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยแสดงเป็นเอกสารที่
ส่งมาด้วยลำดับที่ 8  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน  4 
ท่าน ได้แก่  

1) ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย ์ 
2) คุณวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์  
3) นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ  
4) ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์ 

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ซ่ึงจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือกรรมการ ตำแหน่ง 
เห็นด้วย (เสียง) 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย (เสียง) 
(คิดเป็นร้อยละ) 

บัตรเสีย (เสียง) 
(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสียง (เสียง) 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 
ประธาน
กรรมการ 

1,764,095,641 
(ร้อยละ 93.8713) 

115,174,184 
(ร้อยละ 6.1287) 

0 
(ร้อยละ 0.0000) 

0 
(ไม่นับเป็นฐานเสียง) 

คุณวรวีร ์เกียรตินิยมศักดิ์ กรรมการ 
1,781,458,132 

(ร้อยละ 94.7952) 
97,811,593 

(ร้อยละ 5.2048) 
0 

(ร้อยละ 0.0000) 
100 

(ไม่นับเป็นฐานเสียง) 

นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ กรรมการ 
1,781,458,232 

(ร้อยละ 94.7952) 
97,811,593 

(ร้อยละ 5.2048) 
0 

(ร้อยละ 0.0000) 
0 

(ไม่นับเป็นฐานเสียง) 

ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ 
1,540,354,093 

(ร้อยละ 81.9656) 
338,915,332 

(ร้อยละ 18.0344) 
0 

(ร้อยละ 0.0000) 
400 

(ไม่นับเป็นฐานเสียง) 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ เป็นผู้รายงานข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตอ่
ที่ประชุม 

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาเทียบเคียงกับ
ข้อมูลของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9.00 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่
กรรมการแต่ละคนต่อไป 

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 
          หน่วย : ล้านบาท 

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน จำนวนเงินท่ีอนุมัต ิ จำนวนเงินท่ีจ่ายจริง 
2567 8.50 8.45 
2566 8.50 8.28 
2565 8.50 7.95 

หมายเหต ุ 1. คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการให้สอดคล้องกับผลการ   
ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 131 - 134 
 3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 110 - 114 
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จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 5 ท่านที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมจำนวน 1,246,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้
ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือเสนอความเห็น ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9.00 ล้านบาท 
ตามที่เสนอ โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 6 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย งดออกเสียง 

จำนวน (เสียง) 632,759,525 10,200 0 100 
ร้อยละ 99.9984 0.0016 0.0000 0.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ เป็นผู้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการต่อ
ที่ประชุม 

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ได้แถลงต่อที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
ค่าบำเหน็จกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ
สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ
สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท  

สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้  

            หน่วย : ล้านบาท 
ค่าบำเหน็จประจำป ี จำนวนเงนิที่อนุมัต ิ จำนวนเงนิทีจ่่ายจริง 

2566 7.00 7.00 
2565 8.00 8.00 
2564 12.00 12.00 

หมายเหต ุ 1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเงินค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านซึ่งค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเป็นไปตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน 

 2. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 131 - 134 
 3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 110 - 114 

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 5 ท่านที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมจำนวน 1,246,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้
ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือเสนอความเห็น ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท ตามที่เสนอ 
โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 7 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย งดออกเสียง 

จำนวน (เสียง) 632,772,762 0 0 100 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 3,037 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม จึงมีจำนวน 

833 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,879,272,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3594 ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง

ลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ มี
คำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน และ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

ค ำถำมท่ี 1  
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศำล (ผู้ถือหุ้น) : สอบถำมมุมมองบริษัทต่อค่ำ Adj RW ว่ำปีนี้ มีโอกำสจะคง 12,000 บำท 

ทั้งปี ได้มำกน้อยแค่ไหน เพรำะประกันสังคมออกจดหมำยยืนยันมำให้แค่ 6 เดือนแรก และมองแนวโน้มค่ำ Adj RW ของปี 
2569 อย่ำงไร และหำกเกิดเหตุกำรณ์ปรับลดค่ำ RW ในคร่ึงปีหลังลงอีก กลุ่มโรงพยำบำลเอกชนจะมีกำรต่อรองอย่ำงไร
หรือไม่  

คำตอบ : ส าหรับมุมมองของบริษทัคาดการณ์ว่าส านักงานประกนัสังคมจะสามารถคงอตัราการจ่ายเงินส าหรับ
กลุ่มผูป่้วยโรคซับซ้อน RW>2 ไดใ้นอตัรา 12,000 บาทต่อ RW ซ่ึงอา้งอิงจากประกาศของคณะกรรมการทาง
การแพทยใ์นช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2567 ทั้งน้ี กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นคู่สัญญาของโครงการประกนัสังคม ได้
ลงทุนพฒันาศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางเพื่อให้สามารถรักษาผูป่้วยท่ีมีความซบัซ้อนของโรคสูงได ้จึงท าให้ตน้ทุน
ในการรักษาสูงขึ้น โดยได้ช้ีแจงให้ส านักงานประกันสังคมทราบ และเบิกจ่ายเงินได้ตามสัญญาจ้าง เพ่ือให้
โรงพยาบาลสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค ำถำมท่ี 2 
คุณดุสิต บุดดี (ผู้ถือหุ้น) :  

1. ปัจจุบันรัฐบำลคูเวตมีกำรปรับนโยบำยกำรส่งตัวผู้ป่วยมำรักษำท่ีประเทศไทยเป็นอย่ำงไรบ้ำง และคำดว่ำจะ
ทรำบลิสต์โรงพยำบำลที่จะเข้ำรักษำได้ช่วงไหน  

คำตอบ: รัฐบาลประเทศคูเวตไดมี้การชะลอการส่งผูป่้วยออกมารักษาภายนอกประเทศ ซ่ึงในขณะน้ียงัอยู่
ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลในเครือมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษา
แผลเบาหวาน รวมถึงไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล จึงเป็นท่ียอมรับของผูป่้วยต่างชาติ 
2. คนไข้กลุ่ม Middle East อย่ำงประเทศ UAE และ Oman แนวโน้มของปีนีจ้ะดีเหมือนปีที่แล้วหรือไม่  
คำตอบ: กลุ่มผูป่้วยจากประเทศ UAE และ Oman มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้เดินทางเขา้
มาเพื่อรับบริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามค าแหง ดว้ยรูปแบบการช าระเงินดว้ยตนเอง ซ่ึง
เป็นการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
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3. รพ.เกษมรำษฎร์  ปรำจีนบุรี break even แล้วหรือยัง  
คำตอบ: ส าหรับปีงบประมาณ 2568 บริษทัคาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานโดยรวมจะมี EBITDA เป็นบวก จาก
กลยทุธ์การด าเนินงานดว้ยกนัจดัตารางแพทยแ์ละพยาบาล การขยายเวลาการให้บริการส าหรับศูนยก์ารแพทยท่ี์
มีผูป่้วยหนาแน่น รวมถึงการขยายฐานผูป่้วยเงินสดและขยายสิทธิผูป่้วยสิทธิประกนัสังคม 
4. โรงพยำบำลเปิดใหม่ จะใช้เวลำประมำณกี่ปีถึงจะถึงจุด break even  
คำตอบ:  การคืนทุนจากการลงทุนในโรงพยาบาลขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั อาทิ ต าแหน่งทางการตลาด ขนาดของ
โรงพยาบาล พ้ืนท่ีตั้ง และเคร่ืองมือทางการแพทย ์โดยทัว่ไป โรงพยาบาลขนาดกลางจะใช้ระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 3–4 ปี ขณะท่ีโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะใชร้ะยะเวลาคืนทุนประมาณ 5–6 ปี 

ค ำถำมท่ี 3 
คุณชยพล ทิจัน (ผู้ถือหุ้น) : เน่ืองจำกรำยได้ผ่ำนประกันสังคม มีแนวโน้มผันผวนสูง เรำมีแนวทำงแก้ไขหรือปรับ 

Business Model อย่ำงไรบ้ำง 
คำตอบ: ส าหรับปีงบประมาณ 2568 บริษทัไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพและ
ศกัยภาพของโรงพยาบาลในทุกมิติ พร้อมทั้งให้ความส าคญักบัการขยายฐานตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ทัว่ไปและ
ลูกคา้ชาวต่างชาติอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาและแสวงหาผลิตภณัฑ์หรือบริการทาง
การแพทยรู์ปแบบใหม่ เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลายและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดบริการ
สุขภาพย่ิงขึ้น 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 
ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 11.50 น. 

 
 
 
          ลงช่ือ       ประธานทีป่ระชุม 
 (ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์) 
 
 

     ลงช่ือ     ผู้บันทึกรายงานประชุม 
  (นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์) 


